

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง, คาดเริ่มชะลอตัว-ผู้นำเข้าเล็งซื้อดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ดีลเลอร์คาดว่า การแข็งค่าน่าจะเริ่มชะลอลงในวันนี้ หลังจากแข็งค่ามามากเมื่อวานนี้ และใกล้เข้าช่วงปลายเดือน ทำให้จะมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาชะลอการแข็งค่าของเงินบาท

*ดอลลาร์ทรงตัวและเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เมื่อเทียบกับยูโรและเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ จากการลดลงของแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง ที่เกิดจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมือง

*แต่ตลาดก็ไม่สามารถขจัดความกังวล ต่อสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองทั้งหมดไปได้ ขณะที่สถานการณ์ในยูเครนและฉนวนกาซายังตึงเครียดอยู่มาก ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์และยูโร เมื่อเทียบกับเยน

*ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียด อีกทั้งราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น จะช่วยหนุนเยนและฟรังก์สวิสให้แข็งค่า ขณะเดียวกันก็จะกดดันดอลลาร์

ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที่สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เช่น ใต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และอินเดีย ก็มีความเปราะบางต่อราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น

*นักลงทุนจะรอดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของสหรัฐในวันนี้ โดยจะพุ่งความสนใจไปที่ว่า ดอลลาร์จะมีปฏิกริยาหรือไม่ ถ้าข้อมูล CPI แข็งแกร่งพอ จะเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วขึ้น

*ขณะที่วานนี้ เฟด สาขาชิคาโก เปิดเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ ลดลงสู่ 0.12 ในเดือนมิ.ย. จาก 0.16 ใน พ.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมา

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.038 บาท

*09.26 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.83/85 จาก 31.92/95 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.82/86 จาก 31.92/94 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.48/50 จาก 101.39 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3527/28 จาก 1.3523 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้เพื่อการค้าหรือการนำข้อมูลไปใช้ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"จริงๆ มองว่าเป็นเรื่องของการหลุดทางเทคนิคลงมามากกว่า เพราะ theme เรื่องเงินเข้าเอเชีย มันเล่นกันมาสักพักแล้ว มีถูก interrupt ไปบ้าง แต่ก็มาใหม่ แต่คิดว่าเมื่อวานเข้ามากันเต็มที่แล้ว วันนี้น่าจะชะลอบ้าง แล้วใกล้ month-end ด้วย" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า อัตราการแข็งค่าของเงินบาทในวันนี้ น่าจะชะลอตัวลง หลังจาก ที่มีแรงซื้อเงินบาทเข้ามามากแล้วเมื่อวานนี้ ซึ่งมองว่าเป็นผลจากการหลุดแนวต้านทางเทคนิคที่ 32.00 ทำให้มีแรงซื้อตามเข้ามา ขณะที่การไหลเข้าของเงินทุนในภูมิภาคเอเชีย เป็นเรื่องที่ตลาดตอบรับมาพอสมควรแล้ว

นอกจากนี้ คาดว่า จะเริ่มมีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าในตลาดมากขึ้น เพราะเข้าใกล้ช่วงปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงปกติในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้ จะมีแนวต้านที่ 31.80 และแนวรับที่ 31.95

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้